

จับขั้วการเมืองต้องฟังเสียงปชช.

วินาทีนี้เรียกว่าแรงไม่หยุดจุดไม่อยู่สำหรับกระแสที่เวอร์ของ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล ไม่ว่าจะเป็ผลโพลของสถาบันการศึกษาหรือสื่อใหญ่เกือบทุกสำนักต่างระบุว่าเป็บุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่ง

แข่งหน้า "อึ้งอึ้ง" แพทองธาร ชินวัตร และ "เศรษฐา ทวีสิน" แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย รวมถึง "บิ๊กตู" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรครวมไทยสร้างชาติ ตลอดจนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากทุกพรรคการเมืองขึ้นมาแบบฟาสต์แทร็ก ขณะที่ความนิยมในส่วนองพรรคการเมืองว่าประชาชนจะเลือก ส.ส.เขต และปาร์ตี้ลิสต์จากพรรคการเมืองไหนมากที่สุด โพลหลายเจ้าก็ยกให้ก้าวไกลนำมาเป็นที 1 หรือไม่กี่หายใจรดต้นคอเพื่อไทยแบบกระชั้นชิด

ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้คะแนนของพรรคก้าวไกลไล่กวดเพื่อไทยสะท้อนผ่านผลโพลออกมา นั้นหลายฝ่ายมองกันว่าเป็นเพราะการประชันนโยบายผ่านเวทีดีเบตต่าง ๆ ตัวแทนพรรคก้าวไกลนำเสนอโยบายได้จะฉานกว่าพรรคการเมืองอื่น ที่สำคัญคือความชัดเจนในเรื่องการจับมือกับขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรือ "พรรคทหารอำลาง" ทั้งหลาย ก้าวไกลย้ำชัดมาตั้งแต่แรกว่า "มีลุงไม่มีเรา มีเราไม่มีลุง" ซึ่งอาจเป็สิ่งสะท้อนความต้องการของประชาชนในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา

ประเด็นความชัดเจนในเรื่อง



การไม่เอาเผด็จการนี้ ทำเอา "อึ้งอึ้ง" ต้องถูกขั้วขึ้นมาจากการพักผ่อนหลังคลอดแกลงกลางโรงพยาบาลยาวว่า คนทั้งพรรคเห็นพร้อมเพรียงและพูดตรงกันมาโดยตลอด แต่

เป็เพราะพรรคคู่แข่งหรือไม่ที่บอกว่าเราไม่ชัดเจน และเป็นเทคนิคทางการเมือง ตามด้วยการไลฟ์สดตอบ



พิธา ลิ้มเจริญรัตน์



คำถามแฟนคลับเมื่อวันที่ 6 พ.ค. ให้คำมั่นสัญญาจะไม่จับมือ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ขอกาเพื่อไทย 2 ไปไปปิดสวิตซ์ 3 ป. และ 250 ส.ว. ซึ่งหากดูบริบทในช่วงเวลานี้แล้วคู่แข่งที่ “อู้อึ้ง” พูดถึงคงหนีไม่พ้นพรรคก้าวไกลที่ฐานแฟนคลับเดิมของเพื่อไทยเทใจไปให้ไม่น้อย

ขณะที่ “ประจักษ์ ก้องกีรติ” อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ แสดงความเห็นในเวทีวิเคราะห์ผลโพล “เดลินิวส์ X มติชน” ผู้ผลการเลือกตั้ง มองสมการจับชั่วคราวการเมืองหลังเลือกตั้งว่า ในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านจริง ๆ สมการมันง่าย แต่กลับไปทำให้มันยาก มีการทะเลาะถกเถียงกันอย่างรุนแรง ใจความโดยสรุปคือพรรคเพื่อไทยมีจุดเด่นในเรื่อง ส.ส.เขตรวมกับปาร์ตี้ลิสต์แล้วไม่น่าจะต่ำกว่า 250 ที่นั่ง ก้าวไกลซึ่งมีจุดเด่น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์น่าจะได้ ส.ส.ทั้งหมดรวมประมาณ 60 ที่นั่ง และพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่น ๆ รวมคะแนนเสียงข้างมากได้แน่นอน ด้าน “ชารังศักดิ์เพชรเลิศอนันต์” อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต มองว่าเพื่อไทยและก้าวไกลต้องร่วมกันแลนด์สไลด์ หาก 2 พรรคจับมือจะเป็นแลนด์สไลด์ของฝ่ายประชาธิปไตยอย่างที่นอนหลับฝันได้

การออกโรงทวงคืนฐานคะแนนจากก้าวไกลในช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งของ “อู้อึ้ง” สายตรงคนแดนไกล จะทันต่อการตัดสินใจทะเลาะแค้นแลนด์สไลด์ให้พรรคเพื่อไทย และแก้คำครหาในเรื่องคิดลากับชั่วคราวข้ามได้ทันการหรือไม่ ก็ต้องไปลุ้นเอาที่ผลการเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค. นี้ และสิ่งสำคัญต่อจากนั้นคือการจับชั่วคราวการเมืองที่ต้องตรงไปตรงมาและฟังเสียงประชาชนด้วย.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

วันที่: จันทร์ 8 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11849

หน้า: 2(ซ้าย)

Col.Inch: 38.84

Ad Value: 42,724

PRValue (x3): 128,172

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: ฝ่าโพลมติชน-เดลินิวส์

ครบทุกเรื่อง ข่าวสด

บทบรรณาธิการ

ฝ่าโพลมติชน-เดลินิวส์

โพลมติชนและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จัดวิเคราะห์ผลโพลเลือกตั้ง 2566 ที่ร่วมกันจัดทำรวม 2 ครั้ง มีผู้ตอบคำถามครั้งแรกกว่า 8 หมื่นราย และครั้งที่สองกว่า 7 หมื่นราย

ผลปรากฏว่าบุคคลที่สนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี 3 ลำดับแรก คือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พรรคก้าวไกล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร และนายเศรษฐา ทวีสิน พรรคเพื่อไทย

ผู้มีสิทธิ์มาชิกสภาผู้แทนระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อที่จะลงคะแนนให้ ได้แก่ พรรคก้าวไกล และพรรคเพื่อไทย รวมกันมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าพรรครัฐบาลเดิมถึง 8 เท่า

ที่สะท้อนเจตนารมณ์ประชาชนไปในแนวทางเดียวกัน ได้แก่ วุฒิสมาชิกจะต้องโหวตเลือกแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคการเมืองที่ได้จำนวนส.ส.มากที่สุด ในสภาเป็นนายกรัฐมนตรี ถือเป็นภารกิจสำคัญตรงต่อวุฒิสภา

นายอัศวพงษ์ คำคุณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปริทัศน์ พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิเคราะห์ว่าโพลครั้งนี้สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ระบุชื่อ พบว่าเพศชายมีสัดส่วนกว่า 60% พนักงานบริษัท จบปริญญาตรีขึ้นไป มีรายได้ 5 หมื่นบาทขึ้นไป

มากที่สุด

พร้อมกันนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่าโพลนี้จะไม่เห็นคำตอบของระบบเขต 400 เขต ซึ่งแต่ละพรรคการเมืองมีฐานเสียงเดิมอยู่แล้ว จึงเสนอให้แต่ละพรรคกลับไปดูแลฐานพื้นที่ของตนให้ดี

สิ่งสำคัญคือกระตุ้นความรู้สึกของประชาชนมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง มีจิตใจเป็นเจ้าของชาติบ้านเมือง และออกไปเลือกตั้งเพื่อการแสดงเจตจำนง

ตลอด 8 ปีประชาชนสะสมความไม่พอใจผู้มีอำนาจจึงอย่าได้ดูเบาเพราะไม่มีใครครองอำนาจอย่างยาวนาน หากไม่แบ่งปัน ก็จะถูกกำจัดออกไป

นายธำรงค์ดี เพชรเลิศอนันต์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิเคราะห์ว่าวันนี้คนต้องการออกจากรัฐประหารและอยากไปเลือกตั้งสูงมากน่าถึง 75-80% หรือราว 39-42 ล้านคน จากมีสิทธิเลือกตั้ง 52 ล้านคน

คะแนนของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล และพรรคเพื่อไทยรวมกันแล้วสูงถึง 80-85% จึงเป็นฉากทัศน์ที่เห็นได้ว่าประชาชนไม่เอาพรรคการเมืองรัฐบาลเดิม

ขณะที่นายประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้ว่าผลการเลือกตั้งจากโพลมีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่าพรรคฝ่ายค้านจะได้เสียงข้างมาก และฝ่ายรัฐบาลตกอยู่ในสถานะที่ลำบาก เพราะคะแนนห่างกันค่อนข้างมาก

โพลมติชนและเดลินิวส์ที่ร่วมกันจัดทำตรวจสอบความคิดเห็นประชาชนต่อการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุน กระตุ้นความตื่นตัว รวมถึงส่งเสริมบรรยากาศประชาธิปไตยด้วย